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๑  องค์ประกอบคณะ จ านวน ๑๓ คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
  ๑.  นายสามารถ  แกว้มีชยั -   รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง 
     -  หวัหนา้คณะ 
 ๒. นายนราพฒัน์  แกว้ทอง -  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัพิจิตร 
   - ประธานคณะกรรมาธิการการพฒันาเศรษฐกิจ  
    สภาผูแ้ทนราษฎร 
 ๓.  นายอนนัต ์ ผลอ านวย -   สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัก าแพงเพชร  
   - โฆษกคณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผล 
     เกษตรกรรม สภาผูแ้ทนราษฎร 
  ๔.  นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร -   สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปทุมธานี   
    - โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ 
     และผูพ้ิการ สภาผูแ้ทนราษฎร 
 ๕.  นายสมชยั  อศัวชยัโสภณ -   ท่ีปรึกษารองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง 
 ๖.  นายทวศีกัด์ิ  อนรรฆพนัธ์ -   เลขานุการรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนท่ีหน่ึง 
 ๗.  นางสาวกรชนก ศรีสังข ์-  ท่ีปรึกษาคณะท างานทางการเมืองของรองประธาน- 
     สภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง 
 ๘.  นายอนนัต ์ วเิศษสรรโชค -   ท่ีปรึกษาคณะท างานทางการเมืองของรองประธาน-                
     สภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง 
 ๙.  นางเจนจิตต ์วรนิติโกศล -  ผูอ้  านวยการกลุ่มงานรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
     คนท่ีหน่ึง 
 ๑๐.  นางสาวดวงดาว จอนสุข -  ผูอ้  านวยการกลุ่มงานพิธีการทูต ส านกัความสัมพนัธ์ 
     ระหวา่งประเทศ 
   -  เลขานุการคณะ 
 
 



 ๒ 

 ๑๑.  นางสาวพิสมยั เช้ือผูดี้ -   วทิยากร ๖ กลุ่มงานรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  
     คนท่ีหน่ึง ส านกังานประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
  ๑๒.  นางสาวศิริพร กรอบทอง -   เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์ ๕ กลุ่มงานพิธีการทูต 
     ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
    - ผูช่้วยเลขานุการคณะ 
 ๑๓. นายเจตจนัทร์ องักุลดี - ผูติ้ดตามบุคคลหมายเลข ๒ 
 
๒.  การเข้าพบปะสนทนากบัรองประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น  
 

 
 
 นายพิชยั อิศรภกัดี อคัรราชทูตประจ าสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียว ไดน้ านายสามารถ 
แก้วมีชยั รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง และคณะเขา้พบปะสนทนากบั นายทาคาฮิโร โยโกมิจิ 
(Hon. Mr. Takahiro Yokomichi) รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรญ่ีปุ่น ณ ห้อง Speaker’s Salon อาคารรัฐสภา 
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ในวนัพฤหสับดีท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ซ่ึงสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี 

 

 
  
 
 
 



 ๓ 

 นายทาคาฮิโร  โยโกมิจิ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น กล่าวตอ้นรับคณะ ความวา่ รู้สึก
เป็นเกียรติอยา่งยิง่ท่ีไดมี้โอกาสตอ้นรับรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและคณะจากรัฐสภาไทยท่ีไดเ้ดินทางมา
เยอืนรัฐสภาญ่ีปุ่นในคร้ังน้ี และขอแนะน าผูร่้วมให้การรับรองในวนัน้ี คือ นายโยชิฮิโก คาโม (Mr. Yoshihiko 
Kamo) ผูอ้  านวยการฝ่ายต่างประเทศ (Director of International Department) ส านักงานเลขาธิการ-              
สภาผูแ้ทนราษฎร 
 นายทาคาฮิโร โยโกมิจิ รองประธานสภาผู ้แทนราษฎรญ่ีปุ่น ได้กล่าวถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งญ่ีปุ่นกบัไทยวา่ประเทศทั้งสองมีประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ท่ีดีมายาวนานประมาณ ๖๐๐ กวา่ปีแลว้ 
ส าหรับความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการได้สถาปนาข้ึนภายหลงัซ่ึงเม่ือปีท่ีแล้วถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๑๒๐ ปี ของความสัมพนัธ์ทางการทูตญ่ีปุ่น-ไทย ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนันั้นมีทุกระดบั ทั้งระดบั
ราชวงศ์  ระดบัรัฐบาลและเอกชน ดา้นเศรษฐกิจก็เป็นไปด้วยดีมานานแลว้ ปีน้ีญ่ีปุ่นเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ   
เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพนัธ์และการแลกเปล่ียนระหวา่งญ่ีปุ่นกบัประเทศลุ่มแม่น ้ าโขง โดยหวงัวา่จะท าให้
ความสัมพนัธ์กบัประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ บริเวณลุ่มแม่น ้ าโขงซ่ึงเป็นเพื่อนบา้นของประเทศไทย
เขม้แข็งมากยิ่งข้ึน พร้อมน้ีขอมอบแผ่นพบัและเข็มท่ีระลึกโครงการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศญ่ีปุ่นกบั
ประเทศลุ่มแม่น ้าโขงส าหรับทุกท่านดว้ย 
 คนญ่ีปุ่นนั้นคิดว่าประเทศไทยเป็นเพื่อนท่ีดี จึงรู้สึกเป็นห่วงเม่ือได้รับทราบข่าวการปิด       
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเม่ือปลายปีท่ีแลว้ และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยจะ
แกไ้ขไดใ้นเร็ว ๆ น้ี ดว้ยความเขา้ใจและความร่วมมือกนัของฝ่ายต่าง ๆ และขอทราบสถานการณ์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจของประเทศไทยวา่ขณะน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง 
 

 
 
  นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หน่ึง กล่าวขอบคุณ นายทาคาฮิโร  
โยโกมิจิ รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรญ่ีปุ่น ท่ีให้เกียรติต้อนรับในวนัน้ี และแนะน าสมาชิกสภาผูแ้ทน-
ราษฎรผูร่้วมคณะเพื่อให้ฝ่ายญ่ีปุ่นไดรู้้จกั พร้อมน้ีรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง ไดก้ล่าวขอบคุณ
สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงโตเกียวท่ีช่วย
ประสานงานกันเป็นอย่างดีท าให้สามารถน าคณะมาเยือนรัฐสภาญ่ีปุ่นและได้พบกับรองประธาน-              
สภาผูแ้ทนราษฎรญ่ีปุ่นไดใ้นวนัน้ี  
 
 



 ๔ 

  จากนั้นไดก้ล่าวถึงความเป็นมาของความสัมพนัธ์ระหวา่งญ่ีปุ่นกบัไทยดา้นรัฐสภาท่ีเร่ิมอยา่ง
เป็นทางการซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๐ ขณะนั้น นายชวน หลีกภยั ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรน าคณะผูแ้ทน
รัฐสภาไทยเดินทางมาเยือนประเทศญ่ีปุ่นอย่างเป็นทางการและสืบเน่ืองต่อมาจนกระทัง่ปัจจุบนัทั้งสอง
ประเทศไดร่้วมมือกนั แลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจและศึกษาดูงานซ่ึงกนัและกนัมาโดยตลอด ล่าสุดเม่ือ       
ปีท่ีแล้ว นายซัสสุกิ เอดะ ประธานวุฒิสภาญ่ีปุ่นได้เดินทางไปเยือนประเทศไทยและได้เขา้พบกบั นายชัย       
ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนปัจจุบนัดว้ย ขณะน้ีรัฐสภาไทยไดมี้การจดัตั้งกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ญ่ีปุ่น (Thailand-Japan Parliamentary Friendship Group) ซ่ึงเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ 
พ.ศ.๒๕๔๘ ก็จะช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ในระดบัทวิภาคีระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศท่ี
ส าคญัอีกช่องทางหน่ึง 
  การเดินทางมาประเทศญ่ีปุ่นคร้ังน้ีนอกจากจะมาเยีย่มเยอืนรัฐสภาแลว้ คณะยงัประสงคจ์ะมา
ดูงานดา้นการดูแลสวสัดิการของผูสู้งอาย ุเน่ืองจากสังคมไทยปัจจุบนัจะเป็นสังคมของผูสู้งอายุ โดยมีผูสู้งอายุ
จ  านวนมากประมาณ ๖ ลา้นคน อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากความเจริญทางการแพทยท่ี์ท าให้ผูค้นมีอายุยืนยาวมาก
ข้ึน ประเทศญ่ีปุ่นมีช่ือเสียงด้านการดูแลผูสู้งอายุเป็นอย่างดีจึงมีความสนใจจะมาเรียนรู้เก่ียวกบัระบบการ
บริหารจดัการเพื่อน าไปเป็นแบบอย่างบา้ง นอกจากนั้นก็มีความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองการส่งเสริมสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑห์รือสินคา้OTOP ซ่ึงคณะก็จะเดินทางไปเยีย่มชมท่ีจงัหวดัโออิตะดว้ย 
 ส าหรับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงรัฐบาลจากพรรคท่ีด ารง
เสียงขา้งมากเดิมมาเป็นฝ่ายคา้น คาดวา่ปัญหาต่าง ๆ จะยติุลงโดยเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศไทยมีสถาบนั
พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมจิตใจท่ีส าคญัของคนไทย ปัญหาต่าง ๆ ก็จะสามารถคล่ีคลายลงไดโ้ดยง่าย 
 ปัญหาปัจจุบันของประเทศไทยก็คงเช่นเดียวกันกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก คือ ปัญหา
เศรษฐกิจ ซ่ึงรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยก าลงัพยายามร่วมมือกนัเพื่อฝ่าฟันปัญหาดงักล่าว อย่างไรก็
ตามประเทศไทยมีประสบการณ์การแกปั้ญหาเศรษฐกิจนอ้ยกว่าประเทศญ่ีปุ่น เพราะฉะนั้นจึงตอ้งมาเรียนรู้
วธีิการและระบบต่าง ๆ ท่ีใชไ้ดผ้ลส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศญ่ีปุ่น 
 โอกาสน้ีขอน าความปรารถนาดีจาก นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธาน -           
สภาผูแ้ทนราษฎรแห่งประเทศไทยมายงัท่านรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและมวลสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ญ่ีปุ่นดว้ย 
 จากนั้นรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง ไดเ้ปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร    
ผูร่้วมคณะแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นร่วมกบัฝ่ายญ่ีปุ่น 
 
 



 ๕ 

 
 

  นายนราพัฒน์  แก้วทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวถึงสภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกใน
ปัจจุบนั สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ เกิดปัญหาลดก าลงัการผลิตลง ปลดคนงานและเลิกจา้งแรงงาน      
ซ่ึงค่อนขา้งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยขณะน้ี จึงประสงคข์อทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่น
ขณะน้ีว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงทราบกันดีว่าญ่ีปุ่นนั้นเข้าไปลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างมาก ไม่ทราบว่า
อุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นมีการลดอตัราก าลงัการผลิตหรือไม่เพราะจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยดว้ย 
 นายทาคาฮิโร  โยโกมิจิ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น กล่าววา่ ท่ีผา่นมาญ่ีปุ่นเนน้การ
ส่งออกมากกวา่ขยายความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายในประเทศ เพราะฉะนั้นจะใชน้โยบายก าหนดค่าเงินเยน
ให้ถูกลงเพื่อให้สามารถส่งออกต่างประเทศไดง่้ายมากข้ึนประมาณ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ญ่ีปุ่นพยายามสนบัสนุน
อุตสาหกรรมส่งออกมากกวา่สนบัสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจุบนัในต่างจงัหวดัไม่ค่อยมีเงินสนบัสนุน
เศรษฐกิจ เขา้ใจวา่หากผูค้นไม่ใชจ่้ายเงิน สภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ดี ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นตข์องเงินหมุนเวียนใน
ตลาดมาจากบุคคลผูบ้ริโภคไม่ใช่มาจากรัฐบาล  
 ปัญหาอีกประการคือ บริษทัจะจา้งคนงานชั่วคราวหรือท าสัญญาเป็นปีจะไม่จา้งไปตลอด
ชีวิตอีกแล้ว การจา้งงานชัว่คราวลกัษณะดงักล่าวน้ีมีอยู่ประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ของการจา้งงานทั้งหมด       
ซ่ึงวธีิการจา้งแรงงานชัว่คราวจะปลดง่ายกวา่แรงงานตลอดชีวติ อุตสาหกรรมการส่งออกท่ีมีมูลค่าสูงมากท่ีสุด
ของญ่ีปุ่น คืออุตสาหกรรมรถยนต ์ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถดถอยอยา่งมากจึงตอ้งลดการผลิต
รถยนต์ท่ีจะส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมรถยนต์นั้ นมีบริษัทท่ีเก่ียวข้องด้วยจ านวนมาก
เพราะฉะนั้นยอ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่นอยา่งมาก ปัจจุบนัคนงานตกงานแลว้ประมาณ ๘๗,๐๐๐ คน 
หน่วยงานด้านการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นคาดการณ์ว่าจะมีคนงานตกงานเพิ่มเป็น
๑,๗๐๐,๐๐๐ คนภายในปีน้ีหรืออยา่งเร็วภายในคร่ึงปีแรกดว้ย 
 บริษทัผลิตรถยนตข์องญ่ีปุ่นท่ีลงทุนในประเทศไทยหลายแห่งก็น่าวิตก เช่น โตโยตา้ ซ่ึงเป็น
บริษทัยกัษ์ใหญ่ท่ีลงทุนในประเทศไทยซ่ึงน่าเป็นห่วงว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม
บริษทัผลิตรถยนต์มีผลประโยชน์มหาศาลจากการคา้เม่ือปีท่ีแลว้จึงไม่น่าปลดคนงานในทนัที เพราะฉะนั้น
น่าจะยงัพอมีเงินทุนอยูไ่ม่นอ้ยท่ีจะช่วยรักษาสถานภาพของแรงงานไทยไดด้ว้ย 
 
 
 



 ๖ 

 โดยส่วนตวัแลว้มีความคิดว่าการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้ง
เรียนรู้ไว ้เม่ือคร้ังท่ีด ารงต าแหน่งผูว้่าการจงัหวดัฮอกไกโดก็มีแนวความคิดใกล้เคียงกนักบั นายฮิรามตัสึ       
โมริฮิโกะ ผูว้่าจงัหวดัโออิตะ ผูริ้เร่ิมโครงการส่งเสริมสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์หรือ OTOP สภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนัจึงควรส่งเสริมการบริโภคในทอ้งถ่ินให้มากข้ึนจะไดล้ดการพึ่งการส่งออกหรือพึ่งสภาวะ
เศรษฐกิจในต่างประเทศ ขณะน้ีต่างจงัหวดัของญ่ีปุ่นก็ประสบปัญหาเร่ืองมีผูสู้งอายุจ  านวนมากเช่นกัน         
ไม่คึกคกัเหมือนในเมืองใหญ่เช่น โตเกียว ฮิรามตัสึ โมริฮิโกะ ผูว้่าจงัหวดัโออิตะซ่ึงได้เชิญชวนบริษทั
แคนนอนให้ตั้ งโรงงานท่ีโออิตะนั้นก็มีการปลดแรงงานออกด้วยอันเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า          
ในปัจจุบนั เป็นเร่ืองน่าล าบากใจเหมือนกนั ความตอ้งการและบริโภคในทอ้งถ่ินเป็นประเด็นส าคญัท าให้
เศรษฐกิจหรือความเป็นอยูข่องคนในประเทศดีข้ึน 
 ทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่นปัจจุบนัก็ประสบปัญหาคลา้ยคลึงกบัประเทศไทยคือ มีผูสู้งอายุ
จ  านวนมากดว้ยเช่นกนั 
 

 
 
  นายนราพัฒน์  แก้วทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน
ของไทยไดไ้ปตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ไดรั้บทราบข่าวดีจากบริษทัโตโยตา้ว่าจะยงัไม่ปลด
คนงานหรือเลิกจา้ง โดยจะลดการท างานล่วงเวลาลงจากเดิมก็พอจะช่วยรักษาแรงงานไวไ้ดบ้า้ง เช่ือวา่ภายใน 
๓ - ๖ เดือนขา้งหน้า เศรษฐกิจทัว่โลกจะดีข้ึนและหวงัว่าญ่ีปุ่นจะยงัคงพึ่ งแรงงานไทยเช่นเดิม ในช่วงน้ี
ประเทศไทยก็พยายามจะส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานให้สามารถเป็นแรงงานท่ีส่งออกหรือเป็นแรงงานท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นตอ้งการดว้ย 
  นายทาคาฮิโร  โยโกมิจิ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น กล่าวว่า ปัญหาแรงงานท่ีญ่ีปุ่น 
สหภาพแรงงานกบัองคก์รเศรษฐกิจ เร่ิมเจรจากนัแลว้วา่จะแกไ้ขปัญหาปัจจุบนัไดอ้ยา่งไร รัฐบาลก็เร่ิมท่ีจะใช้
นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศญ่ีปุ่นดว้ยอีกทางหน่ึง  
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  นายอนันต์ ผลอ านวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ตนเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ท่ีมาจากต่างจงัหวดั ซ่ึงคนไทย ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรกรรม โดยเฉพาะผลิตผลท่ี   
คนไทยท าได ้ไม่ว่า ขา้ว มนัส าปะหลงั น ้ าตาล ยางพารา ไดรั้บการดูแลจากญ่ีปุ่นมาโดยตลอด แมจ้ะมีเร่ือง
FTA การจดัท าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น JTEPA)(Japan - Thailand Economic Partnership 
Agreement) ระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่น หวงัวา่ญ่ีปุ่นจะดูแลคนไทยดา้นพืชผลทางการเกษตร ภูมิประเทศของญ่ีปุ่น
เป็นเกาะมีพื้นท่ีเพาะปลูกน้อย ถา้เป็นไปไดก้็ขอให้เป็นหน้าท่ีของไทยท่ีจะผลิตและจดัส่งมา ขอให้รัฐบาล
ญ่ีปุ่นช่วยดูแลอุตสาหกรรมน ้าตาลทรายดิบและน ้าตาลทรายขาวดว้ย ดา้นหน่ึงนั้นคนไทยส่วนใหญ่นิยมสินคา้
ของญ่ีปุ่นเช่นกนั จ าพวกอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีคุณภาพสูงแต่ราคาถูก แมจ้ะมีปัญหา FTA 
ก็ขอใหส้ามารถท าการคา้กบัญ่ีปุ่นต่อไปได ้
  นายทาคาฮิโร  โยโกมิจิ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น กล่าวว่า ระหว่างญ่ีปุ่นกบัไทย
นั้นมีความตกลงเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจ และเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (WTO) ทั้งสองประเทศ มีการ
เจรจาเร่ืองผลิตผลเกษตรในกรอบต่างๆอยู่เสมอ เขตการเลือกตั้งของขา้พเจา้อยู่ท่ีต่างจงัหวดั คือ ฮอกไกโด     
อยูใ่นภาคเหนือของญ่ีปุ่นซ่ึงผลิตน ้ าตาลเหมือนกบัจงัหวดัของท่านและมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตขา้วดว้ย อีกทั้ง
เป็นแหล่งผลิตขา้วใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น เพราะฉะนั้นขา้พเจา้มีความเขา้ใจและเห็นใจเกษตรกรในเขต
พื้นท่ีอยูต่ลอดมา เก่ียวกบัเร่ืองสินคา้เกษตรมีประเด็นท่ีส าคญั ๒ ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นแรก สินคา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนมีปัญหาเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น เช่น อาหารเป็นพิษ เพราะฉะนั้นผูบ้ริโภคของญ่ีปุ่นไม่ค่อย
ไวว้างใจสินคา้น าเขา้โดยเฉพาะจากประเทศจีน ประการท่ีสอง ราคาขา้วหรืออาหารแพงมาก คนญ่ีปุ่นจะ
วางใจอาหารท่ีผลิตภายในมากกวา่อาหารท่ีน าเขา้มาจากภายนอก อยา่งไรก็ตามก็จะเจรจากนัในกรอบ JTEPA 
หรือ WTO โดยให้ความส าคญัแก่ความสัมพนัธ์ระหว่างสองประเทศและความเป็นอยูข่องชาวนาชาวไร่ใน
ญ่ีปุ่นดว้ย 
  นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนทีห่น่ึง กล่าวขอบคุณ นายทาคาฮิโร  
โยโกมิจิท่ีไดใ้หก้ารตอ้นรับในวนัน้ี และกล่าววา่รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรแห่งประเทศญ่ีปุ่นคงจะไดไ้ป
เยอืนรัฐสภาไทยในเร็ว ๆ น้ีเพื่อใหไ้ดมี้โอกาสตอ้นรับบา้ง 
  นายทาคาฮิโร โยโกมิจิ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น กล่าวว่าเคยไปแค่สนามบิน
กรุงเทพฯ เท่านั้น และขอขอบคุณส าหรับความปรารถนาดีของรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเช่นกนั 

 
 



 ๘ 

 
   
  นายทาคาฮิโร โยโกมิจิ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น  ได้มอบของท่ีระลึกแก่           
นายสามารถ แกว้มีชยั รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร คนท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ หนงัสือเก่ียวกบัรัฐสภาญ่ีปุ่น ๑ เล่ม 
หนงัสือเก่ียวกบัประวติัศาสตร์เมืองฮิโรชิมา ๑ เล่ม และรูปจ าลองรัฐสภาญ่ีปุ่นท าจากแกว้ใส ๑ ช้ิน พร้อมกบั
มอบหนังสือเก่ียวกับรัฐสภาญ่ีปุ่นและรูปจ าลองรัฐสภาญ่ีปุ่นท าจากแก้วใสขนาดเล็กแก่ผูร่้วมคณะท่ีเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทุกคน 
 

 
 

  นายสามารถ  แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หน่ึงได้มอบของท่ีระลึกแก่     
รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ชุดโถและถว้ยน ้าชาเบญจรงค ์๑ ชุด 
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๓. การเยีย่มชมอาคารรัฐสภาญี่ปุ่น (The National Diet Building)  
 

       
 

 
   

นายทาคาฮิโร โยโกมิจิ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรญีปุ่่น ไดน้ าคณะเขา้เยีย่มชมหอ้งประชุมรัฐสภาญ่ีปุ่น 
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  นายโยชิฮิโก คาโม (Mr. Yoshihiko Kamo) ผูอ้  านวยการฝ่ายต่างประเทศ (Director of 
International Department) และเจา้หนา้ท่ีส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรไดน้ าคณะเยี่ยมชมห้องต่าง ๆ
ภายในอาคารรัฐสภา อาทิ หอ้งท่ีประทบัของสมเด็จพระจกัรพรรดิ (Emperor’s Room) ซ่ึงทางรัฐสภาจดัเตรียม
ไวส้ าหรับเป็นท่ีประทบัชั่วคราวของสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งญ่ีปุ่นในวาระท่ีทรงเสด็จมาท่ีรัฐสภาซ่ึงใน
ประเทศญ่ีปุ่นนั้นองคพ์ระจกัรพรรดิจะเสด็จมาเปิดสมยัประชุมทุกคร้ัง   
  ห้องส าคญัอีกห้องหน่ึงคือ Central Hall เป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันสัมฤทธ์ิของบุคคลส าคญัท่ี
สร้างคุณูปการต่อวงงานรัฐสภาญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ นายฮิโรบูมิ อิโต (Mr. Hirobumi Ito-พ.ศ.๒๓๘๔-๒๔๕๒)      
นายไตสุเกะ อิตากากิ (Mr. Taisuke Itagaki-พ.ศ.๒๓๘๐-๒๔๖๒) และนายชิเกโนบุ โอกุมา (Mr. Shigenobu  
Okuma-พ.ศ.๒๓๘๑-๒๔๖๕) 
  อาคารรัฐสภาญ่ีปุ่นตั้ งอยู่กลางกรุงโตเกียวมีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่โต มีพื้นท่ี 
๑๐๓,๐๐๑ ตารางเมตร ภายในเป็นอาคาร ๓ ชั้น ตกแต่งอย่างสวยงามและโอ่อ่าสมกับเป็นสถานท่ีส าคญั      
แห่งหน่ึงของประเทศ อาคารรัฐสภาแห่งน้ีใช้เวลาก่อสร้าง ๑๖ ปีโดยเร่ิมก่อสร้างข้ึนในเดือนมกราคม พ.ศ.
๒๔๖๓- พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ใชง้บประมาณการก่อสร้าง ๒๕.๗ ลา้นเยน เร่ิมเปิดใชเ้ม่ือเดือนธนัวาคม 
พ.ศ.๒๔๗๙ เป็นต้นมา ภายในอาคารแบ่งแยกเป็นส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรและส านักงาน -
เลขาธิการวฒิุสภาซ่ึงต่างมีหอ้งประชุมและพื้นท่ีใชส้อยเป็นของตนเอง 

 
๔.  การเยีย่มชมแหล่งต้นก าเนิดสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ ณ จังหวดัโออติะ 
  ในวนัเสาร์ท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ คณะไดเ้ดินทางไปยงัจงัหวดัโออิตะซ่ึงเป็นแหล่งตน้แบบ
ของโครงการส่งเสริมสินคา้หน่ึงหมู่บา้นหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OVOP-One Village One Product) ตามท่ีประเทศ
ไทยไดน้ าหลกัคิดจากประเทศญ่ีปุ่นมาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจระดบัรากหญา้หรือท่ีเรียกว่าสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP- One Tambon One Product) การเยี่ยมชมศูนยส่์งเสริมสินคา้คร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ทศันคติ และเขา้ใจบริบทแวดลอ้ม ความแตกต่างระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศญ่ีปุ่น  
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  จงัหวดัโออิตะเป็นจงัหวดัท่ีอยูท่างตอนใตข้องประเทศญ่ีปุ่นหรือเรียกว่าเกาะคิวชู ลกัษณะ
ภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงและท่ีราบระหวา่งภูเขา ติดต่อกบัเขตการปกครองฟูกูโอกะ โดยแบ่งเขตการปกครอง
เป็น ๕๘ เทศบาล ๑๑ เมือง ๓๖ ต าบล ๑๑ หมู่บา้น มีประชากร ๑.๒ ลา้นคน ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ จงัหวดัโออิตะ
เป็นจงัหวดัยากจนเกือบท่ีสุดของญ่ีปุ่น รายไดเ้ฉล่ียต่อหวั ๔๔๓,๐๐๐ บาท อยูอ่นัดบัท่ี ๔๓ จาก ๔๗ จงัหวดั 
แต่เม่ือน า OVOP มาใชแ้ลว้ปรากฏวา่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัอยูท่ี่ ๙๐๔,๐๐๐ บาท สูงเป็นอนัดบัท่ี 
๒๕ ของประเทศ 
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  โครงการ OVOP เกิดจากแนวคิดของ ดร. ฮิรามตัสึ  โมริฮิโกะ อดีตผูว้่าการจงัหวดัโออิตะ     
ผูมี้ปรัชญาพื้นฐานวา่ โออิตะ มีทรัพยากรทางวฒันธรรมและธรรมชาติท่ีมากมาย ท าอยา่งไรจึงจะดึงเอาส่ิงท่ีมี
อยู่ในทอ้งถ่ินมาเป็นจุดขายและน ามาเช่ือมโยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ียงัมีความตอ้งการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนและการสร้างงานของกลุ่มแม่บา้นและเกษตรกร เน่ืองจากชาวญ่ีปุ่นมีความรู้สึกวา่จงัหวดั
โออิตะเป็นบา้นนอก เป็นเมืองท่ีไม่มีผูใ้ดสนใจ ดงันั้นชาวโออิตะจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างความน่าสนใจให้กบั
บา้นเมืองของตน โดยน าทรัพยากรในพื้นท่ีรวมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาและสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งน้ีค  าวา่
หน่ึงหมู่บา้น หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OVOP) อาจมีผลิตภณัฑ์มากกวา่ ๑ ก็ได ้ และหมายรวมถึงธรรมชาติ สถานท่ี
ท่องเท่ียว หรือกิจกรรมในทอ้งถ่ินท่ีสร้างจุดขายให้โดดเด่น ซ่ึงการอนุรักษ์วฒันธรรมการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวการส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมทอ้งถ่ินก็จะกลายเป็นเร่ืองเดียวกนั 
 ปัจจยัในการท างาน OVOP ใหส้ าเร็จ นั้น ตอ้งสร้างความตระหนกัในการท างาน OVOP และ
รัฐตอ้งมีนโยบายท่ีชัดเจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ตอ้งระบุเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินเพื่อสร้างจุดขาย ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม สร้างมูลค่าเพิ่มของสินคา้ สร้างช่องทางการตลาดใหก้วา้งขวางทั้งในและต่างประเทศ ประการส าคญั
ตอ้งพฒันาทรัพยากรบุคคลซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะท าอยา่งไรใหค้นคิดเป็นท าเป็น 
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นางสาวศิริพร  กรอบทอง 
เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์ ๕ 

กลุ่มงานพิธีการทูต 
ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

ผูช่้วยเลขานุการคณะ 
ผูจ้ดัท ารายงานการเดินทางเยือนประเทศญ่ีปุ่น 
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